

ครั้งที่ 496/2554

29 สิงหาคม 2554

**กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” เชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรเด่นเน้นคุณภาพจาก 20 จังหวัดอีสานสู่ ประชาชน ผู้ประกอบการ ควบคู่กิจกรรมวิชาการโชว์ความก้าวหน้านวัตกรรมด้านการเกษตร**

นายธีระ วงศ์สมุทร เปิดเผยในการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” ขึ้น ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2554 รวม 5 วัน โดยการจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายหลักที่จะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้ปริมาณและคุณภาพปลอดภัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นครัวไทยสู่ครัวโลก โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่รับน้ำชลประทานในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) อาหารปลอดภัย (Food Safety) สินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค การแปรรูปและการส่งออก 2) การส่งเสริมเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ส่งผลดีต่อเกษตรกรไทย และ 3) การบริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตแบบบูรณาการอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน (Q) สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตั้งแต่ระดับผู้บริโภค ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ส่งออก อย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเกษตรกรยังยากจนและมีรายได้ต่ำ

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันจังหวัดสกลนคร เป็นชุมสายเชื่อมโยงระหว่างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร และแห่งที่ 3 ที่จังหวัดนครพนม และยังมีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมโยงเมืองหลัก คือ อุดรธานี และขอนแก่น ตลอดจนมีสนามบินพาณิชย์ที่รองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า ส่วนด้านพัฒนาทางการเกษตรมีศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการศึกษาวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร การชลประทาน สิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ ซึ่งประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตได้โดยสะดวก โดยจังหวัดสกลนครมีผลิตภัณฑ์เกษตรที่โดดเด่น อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวฮาง เนื้อโคขุนโพนยางคำ เม่า คราม ยางพารา นอกจากนี้ ยังมีสถาบันระดับมหาวิทยาลัยถึง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้จัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานเป็นประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและประชาชนได้ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น ซึ่งเป็นการเริ่มตั้งแต่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน GAP การแปรรูป ไปจนถึงการตลาดอย่างครบวงจร จึงเห็นควรจัดให้มีการแสดงสินค้าเกษตรเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน เวียดนาม และลาว รวมทั้งจัดการสัมมนาวิชาการ การเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรไทย ลาว เวียดนาม และจีน ซึ่งคาดว่าจะทำให้สินค้าเกษตรเด่นทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น เกิดเครือข่ายทั้งในส่วนของผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และผู้ประกอบการ มีการต่อยอดแนวคิดในการพัฒนา งานด้านการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมให้แก่เกษตรกรทั้ง 20 จังหวัด และเชื่อมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรระหว่างผู้ผลิต คือ เกษตรกร และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง หรือ Contract Farming โดยการจัดงานครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรดีเด่น จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณเกษตรกรที่ทำการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และ Q รวมทั้งเป็นเวทีพบปะเจรจาธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร รวมทั้งการสัมมนาวิชาการด้าน FTA สินค้าเกษตร การค้าและการส่งออก การประกวดกิจกรรมด้านต่างๆ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้สินค้าเกษตรปลอดภัยของเราได้ก้าวไปสู่ตลาดการค้าระดับโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

-----